

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
CỦA ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH KHÓA X,
NHIỆM KỲ 2021-2026

Kính thưa quý cử tri!

Tôi tên: **NGUYỄN PHÚC HẬU**

Sinh ngày: 01/10/1965.

Nơi cư trú hiện nay: khu phố Xa Cam 2, phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long.

Chức vụ và đơn vị công tác đang đảm nhiệm: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Kính thưa quý cử tri!

Trong quá trình công tác, tôi được giao nhiệm vụ Phó Chánh văn phòng Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Bù Đốp, đại biểu HĐND huyện Bù Đốp nhiệm kỳ 2011 - 2016, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và cũng hiểu rõ "Đại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân địa phương; liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thực hiện chế độ tiếp xúc, báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của Hội đồng nhân dân, trả lời những yêu cầu, kiến nghị của cử tri; xem xét, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đại biểu Hội đồng nhân dân có trách nhiệm vận động Nhân dân thực hiện Hiến pháp và pháp luật, chính sách của Nhà nước, nghị quyết của Hội đồng nhân dân, động viên Nhân dân tham gia quản lý nhà nước". Đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm to lớn của mỗi ứng cử viên.

Tôi vinh dự được cử tri nơi công tác, nơi cư trú và được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hiệp thương giới thiệu là một trong số những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026) tại địa bàn huyện Hớn Quản. Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các tổ chức, quý cử tri và bản thân tự thấy rằng, dù ở vị trí công tác nào, phải luôn phấn đấu làm tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, làm tốt vai trò của một công chức, một đảng viên đối với Tổ quốc và Nhân dân, làm những việc mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân địa phương.

Hiện tại, huyện Hớn Quản có rất nhiều tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, quốc phòng – an ninh được giữ vững, lòng tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền ngày càng được nâng lên. Tuy nhiên, trong thời gian tới, nhân dân và chính quyền huyện thực hiện rất nhiều nhiệm vụ trong việc thực hiện và nâng cao các tiêu chí của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; quan tâm thực hiện các chính sách an sinh xã hội; giải quyết dứt điểm các vấn đề bức xúc của nhân dân; tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng Đảng toàn diện về các mặt...

Xuất phát từ thực tế trên, cùng với mong muốn đồng hành với cử tri địa phương nhằm giải quyết và đề xuất cấp chính quyền có trách nhiệm giải quyết những vấn đề đặt ra để địa phương phát triển vững mạnh. Vì vậy, tôi mong muốn được cử tri tin tưởng và ủng hộ, tin nhiệm bầu vào đại biểu HĐND tỉnh khóa X, tôi cùng góp phần thực hiện các việc sau:

Thứ nhất: sẽ thực hiện tốt và đầy đủ các nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, trách nhiệm và quyền của đại biểu HĐND theo luật định. Trong đó, tích cực tham gia đóng góp ý kiến của mình vào những vấn đề lớn, quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng chính quyền nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã đề ra.

Thứ hai: tăng cường các hoạt động giám sát của HĐND tập trung vào những khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm, các chương trình, kế hoạch, dự án lớn, những lĩnh vực có phát sinh tiêu cực, lãng phí... những vấn đề liên quan trực tiếp đến sản xuất và đời sống của nhân dân, nhất là những nội dung liên quan đến đời sống nhân dân huyện Hớn Quản.

Thứ ba: tăng cường công tác cơ sở, liên hệ chặt chẽ với cử tri, tiếp thu và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri. Đôn đốc, theo dõi, giám sát các tổ chức, cơ quan có thẩm quyền giải quyết kịp thời những kiến nghị của cử tri.

Ngoài ra, tôi sẽ phát huy vai trò, vị trí và kinh nghiệm công tác cũng như kinh nghiệm đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2011 - 2016 của mình để thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân.

Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn Ủy ban MTTQVN các cấp đã tạo điều kiện cho tôi được tiếp xúc và trình bày Chương trình hành động của mình.

Trân trọng cảm ơn!